

GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

Các xã, thị trấn quản lý 125 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1.400km... tạo thành mạng lưới giao thông khép kín kết nối từ trung tâm huyện đến các xã, vùng lân cận.

Giai đoạn 2020 - 2022, huyện đã bảo trì, sửa chữa 5 cây cầu, hơn 16km đường huyện và đường xã, tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Các xã, thị trấn thực hiện bảo trì hơn 15km đường giao thông nông thôn

các loại, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Sau bảo trì, sửa chữa đã bảo đảm độ bền, ổn định của công trình, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng bảo trì, sửa chữa các công trình giao thông đường bộ được thực hiện thường xuyên,

kip thời phát hiện những tuyến đường xuống cấp để có phương án cải tạo, sửa chữa kịp thời, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến nguyên nhân chuyển nguồn ngân sách trung ương, đánh giá việc phân cấp vốn và phân cấp quản lý, bảo trì, thanh tra, kiểm tra, giám

sát chất lượng quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn; công tác tuyên truyền; giải pháp đồng bộ trong thời gian tới...

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nêu rõ hàng năm tỉnh quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo trì, sử dụng công trình đường bộ; tăng cường quản lý

nhà nước, phân cấp quản lý và bảo trì, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm các vi phạm. Hàng năm tổ chức rà soát, bố trí vốn bảo trì các công trình đường bộ kịp thời; làm tốt công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực cho công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường.

Chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc sửa chữa, bảo trì đường trực xã thuộc 2 thôn Nam Hưng và Phú Mãn, xã Song Lãng, đường ĐH.09 xã Song Lãng, đường ĐH.08 xã Phúc Thành.

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ LUẬT AN NINH MẠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong sự phát triển của toàn cầu cùng những nguy cơ, thách thức đối với an ninh, chủ quyền quốc gia, dân tộc. Đảng và Nhà nước đã kịp thời có những chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống

hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Để nâng cao hơn nữa nhận thức về những vấn đề mới, đồng chí đề nghị báo cáo viên truyền đạt những vấn đề cơ bản, then chốt gắn với chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cách làm hay của các địa phương để Thái Bình nghiên cứu, vận dụng hiệu quả. Các đại biểu tham dự chấp hành nghiêm các quy định về chế độ hội họp, học tập, tập trung

tiếp thu đầy đủ những nội dung được truyền đạt; mạnh dạn nêu ý kiến thảo luận, trao đổi cùng việc gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã hướng dẫn triển khai Nghị định số 53 và Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

trong lĩnh vực phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia; quản lý nhà nước về an ninh thông tin mạng; lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và đề án xây dựng thể trận an ninh nhân dân trên không gian mạng của Chính phủ. Đồng thời, giải thích, làm rõ những thuật ngữ có tính chất

chuyên môn, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện và yêu cầu, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cần tuân thủ nhằm bảo đảm các quy định theo nội dung của hệ thống văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật về an ninh mạng...

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng với triển khai, áp dụng đúng đắn, hiệu quả trong công tác chuyên môn ở đơn vị, địa phương.

THÁI BÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN...

(Tiếp theo trang 1)

mức độ 3; 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Về hạn chế, việc huy động học viên ra các lớp xóa mù chữ, lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, lớp bổ túc THCS còn khó khăn; toàn tỉnh vẫn còn thanh thiếu niên trong độ tuổi 11 - 18 tuổi bỏ học.

Trong 2 ngày 8 - 9/5, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Từ kết

quả kiểm tra, đoàn sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ban hành quyết định công nhận tỉnh Thái Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2022. Để bảo đảm tính bền vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh, đoàn kiểm tra đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra, đánh giá thường xuyên công để bảo đảm tính bền vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh, đoàn kiểm tra đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

luồng học sinh sau cấp THCS và định hướng phân luồng học sinh sau cấp THPT. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và phát triển đội ngũ nhà giáo dục về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chuyên môn nghiệp vụ tốt nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nói riêng. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật

chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh trân trọng cảm ơn đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có đánh giá trung thực, khách quan về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Thái Bình. Đối với các kiến nghị của đoàn, đồng chí lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu tham mưu cho tỉnh đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp trong thời gian tới.

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

* Sáng ngày 9/5, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh do Sở Y tế chủ trì tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại huyện Kiến Xương.

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Kiến Xương không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đồng người. Để bảo đảm công tác ATTP trên địa bàn, huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo ATTP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Theo thống kê, toàn huyện hiện có 750 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố; hơn 1.400 cơ sở giết mổ động vật, hộ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, cơ sở chế biến, thu gom gia súc, gia cầm, 93 trang trại chăn nuôi và hơn 1.020 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, hộ sản xuất rươi thu công. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm ATTP dịp lễ, tết, tháng hành động vì ATTP từ năm 2022 đến nay, huyện đã tổ chức 5 đợt kiểm tra liên ngành tại hơn 720 cơ sở

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó gần 540 cơ sở đạt yêu cầu; triển khai lấy 89 mẫu xét nghiệm nhanh, phát hiện 5 mẫu không đạt yêu cầu. Riêng tháng hành động vì ATTP năm 2023, toàn huyện đã thành lập 34 đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức 34 hội nghị về ATTP.

Các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện; đồng thời, đề nghị huyện quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt động ATTP. Nông nghiệp là khâu đầu tiên trong bảo đảm ATTP, ảnh hưởng trực tiếp đến các khâu tiếp theo, đoàn kiểm tra đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chuyên ngành về ATTP; tăng cường các hoạt động kiểm tra, hậu kiểm, lấy mẫu, giám sát mỗi ngày, kịp thời chỉ ra những sản phẩm chưa đạt, cơ sở vi phạm quy định ATTP, công bố

trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngành công thương tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cấp huyện, cấp xã nâng cao kiến thức quản lý ATTP. Phòng Y tế huyện tăng cường tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động về ATTP.

* Chiều ngày 9/5, đoàn kiểm tra liên ngành công tác quản lý nhà nước về ATTP và việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm "Tháng hành động vì ATTP" năm 2023 (Đoàn kiểm tra liên ngành) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đã kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại phường Phú Khánh và UBND thành phố Thái Bình.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã nghe lãnh đạo UBND phường Phú Khánh, UBND thành phố Thái Bình báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP theo phân cấp quản lý; kết quả

triển khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023; kiểm tra các văn bản, tài liệu minh chứng, kết quả đạt được.

Năm 2023, qua rà soát, phường Phú Khánh có 44 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm; gồm 11 cơ sở chế biến thực phẩm; 31 cơ sở kinh doanh ăn uống, 2 bếp ăn tập thể. Năm 2022, phường đã tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP với 64 trường hợp vào dịp phòng, chống dịch Covid-19, tháng hành động vì vệ sinh ATTP, tết Trung thu... phối hợp với các đơn vị kiểm tra 14 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Năm 2023, đã tổ chức ký cam kết về bảo đảm ATTP với 29 trường hợp; tổ chức kiểm tra 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra, không có cơ sở nào vi phạm.

Mặc dù là đơn vị có mật độ dân số cao, thường xuyên biến động về dân cư, tập trung nhiều bếp ăn tập thể quy mô lớn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Bình không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đồng người. Công tác

tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức từ đó nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của ATTP; công tác kiểm tra, giám sát về ATTP được tăng cường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm; thực hiện tốt việc ký cam kết thực hiện ATTP đối với các bữa ăn đồng người, chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị UBND phường Phú Khánh, UBND thành phố Thái Bình kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng; ban hành kế hoạch cụ thể về ATTP trong từng giai đoạn và triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP, tập trung vào các nhóm đối tượng như: trường học, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATTP trên địa bàn; đặc biệt tại các chợ, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vào thời điểm lễ, tết...

HOÀNG LANH - NGÂN HUYNH

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN Trao 11 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Trong 2 ngày 8 - 9/5, đoàn công tác Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quản chủng Hải quân) đã tổ chức khởi công, khánh thành 11 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 huyện Đông Hưng, Thái Thụy.



Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao kính phở hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tuất, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).

Đây là 11/28 căn nhà tình nghĩa được Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ kinh phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong năm 2023 với trị giá mỗi nhà 80 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Tổng công ty trích từ nguồn quỹ phúc lợi để chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hoạt động được Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện hướng đến kỷ niệm 68 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2023), 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023) và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Thông qua hoạt động đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân", tinh nhân văn sâu sắc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp nét đẹp văn hóa của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

TIẾN DAT

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Sáng ngày 9/5, Công đoàn ngành xây dựng tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Bám sát chủ đề của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn ngành xây dựng chỉ đạo các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trong ngành tổ chức hoạt động truyền thông về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; tập huấn, đào tạo kỹ năng lao động, quy trình, biện pháp an toàn tại nơi làm việc; thăm hỏi đoàn viên bị tai nạn lao động; tăng cường hoạt động đối thoại với công nhân lao động (CNLD). Bên cạnh đó, Công đoàn ngành xây dựng chỉ đạo các công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; tuyên dương CNLD có thành tích tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà CNLD có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, khám sức khỏe định kỳ, các chương trình phúc lợi cho đoàn viên với phương châm "Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động phúc lợi cho người lao động". Tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Tại lễ phát động, Công đoàn ngành xây dựng khen thưởng 42 CNLD tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và trao 47 suất quà tình nghĩa tháng 5, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho CNLD bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

THU TRANG - THANH TÙNG

KIẾN XƯƠNG Thu 275 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 9/5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kiến Xương phối hợp với Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút 340 người tham gia là tình nguyện viên của 24 xã, thị trấn. Kết quả, Ban tổ chức thu được 275 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

THU THUY

CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20% trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% nữ cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc...

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí và bầu 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó đã tạo động lực kích lệ hội viên, nông dân hàng hái lao động, sản xuất. Hội tích cực phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn. Trong đó, vốn ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 188,58 tỷ đồng; vốn tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 410,98 tỷ đồng cho 9.691 hộ vay. Nhiều hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau được hội cơ sở quan tâm chỉ đạo, 173/173 chi hội đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, tổng số tiền vận động giúp đỡ hộ nghèo đạt 5.859 triệu đồng, giúp đỡ bằng vật chất khác trị giá 657 triệu đồng. 5 năm qua có 1.019 gia đình hội viên được giúp đỡ thoát nghèo.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 18 đồng chí và bầu 26 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cẩn sớm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy

Sáng ngày 9/5, Huyện ủy Quỳnh Phụ làm việc với UBND huyện Thái Thụy đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy ảnh hưởng trực tiếp đến người dân xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ).

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ, từ tháng 4/2020 nhiều cử tri xã Đông Tiến có ý kiến phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy đóng trên địa bàn xã Thụy Duyên (Thái Thụy). Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động chăn nuôi đã phát sinh mùi hôi, thối gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân, việc học tập và giảng dạy của giáo viên, học sinh trên địa bàn xã Đông Tiến. Trước thực trạng trên, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo phòng chuyên môn, địa phương thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm; huyện báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành

liên quan, phối hợp với huyện Thái Thụy yêu cầu phía Công ty có biện pháp giải quyết, khắc phục tình trạng trên. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường từ Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy vẫn tiếp diễn, chưa được xử lý, giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính hành vi gây ô nhiễm môi trường với số tiền trên 136 triệu đồng và yêu cầu có biện pháp khắc phục.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Đông Tiến và 2 thôn Cổ Đằng và Quan Đình Nam của xã đã nêu những ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi lợn, mong muốn Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy giải quyết dứt điểm tình trạng này. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu thực trạng ô nhiễm môi trường, các giải pháp đã triển khai

trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy có các giải pháp khắc phục hiệu quả. Đại diện Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, 2 huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy và các địa phương liên quan, hứa sẽ tiếp tục đưa ra giải pháp giải quyết hiệu quả, không để ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân.

Về phía huyện Quỳnh Phụ, lãnh đạo huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Thái Thụy yêu cầu Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện chăn nuôi. Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy phải có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

HUNG HÀ Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường ĐT.454

Chiều ngày 9/5, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịch Xuyên đến huyện Hưng Hà.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịch Xuyên đến huyện Hưng Hà là công trình cấp III đồng bằng, có chiều dài gần 9,1km, tổng diện tích thực hiện dự án 47.497,7m², liên quan đến 926 gia đình, cá nhân. Dự án đi qua các xã: Hồng Minh, Minh Hòa, Văn Lang, Minh Khai và thị trấn Hưng Hà; nhiều gia đình phải tháo dỡ một phần hoặc toàn bộ tài sản trên đất, có gia đình phải thu hồi toàn bộ diện tích đất ở và bố trí tái định cư ra vị trí mới. Trong quá trình GPMB, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời

tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình trong diện GPMB chấp thuận phương án đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm; thực hiện nghiêm công tác cưỡng chế, kiểm đếm thu hồi đất bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân có đất bị thu hồi... Sau 16 tháng triển khai, công tác GPMB dự án tuyến đường ĐT.454 đã hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt trên 40 phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức chi trả trên 60 tỷ đồng và bàn giao 100% mặt bằng dự án cho chủ đầu tư để thực hiện thi công.

Hiện nay tuyến đường ĐT.454 đã cơ bản hoàn thành, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THANH THUY